

## BÁO CÁO

### Tiếp thu, giải quyết, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV

Căn cứ Công văn số 88/ĐĐBQH-VP ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang về việc chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh báo cáo việc tiếp thu, giải quyết và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV như sau:

#### 1. Lĩnh vực hành chính công

*Cử tri đề nghị cải thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng viễn thông, hệ thống mạng nhằm đảm bảo phục vụ tốt hoạt động cải cách thủ tục hành chính vì thời gian qua, việc trả kết quả các hồ sơ, thủ tục cho người dân qua mạng bị ảnh hưởng bởi tình trạng hệ thống bị treo, nghẽn, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.*

**Giải trình:** Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, đồng thời phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên môi trường mạng như: họp trực tuyến, làm việc trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến... Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện hợp đồng thuê cung cấp dịch vụ đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng pha 2 của các cơ quan Đảng và Nhà nước, từ liên danh 02 đơn vị viễn thông là VNPT An Giang và Viettel An Giang, kết nối liên thông thông suốt từ cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh từ năm 2022. Trong đó, đã nâng cấp băng thông đường truyền tại các đơn vị UBND huyện, thị, xã, thành phố cụ thể: đường truyền số liệu chuyên dùng là 30 Mbps; đường truyền phục vụ truy cập Internet là 200 Mbps. Bổ sung đường truyền phục vụ truy cập Internet tại 156 UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh là 100 Mbps. Qua đó, đường truyền của Tỉnh đã triển khai đảm bảo dung lượng để phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng. Đối với việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông cử công chức phụ trách kỹ thuật phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên và kịp thời hỗ trợ cho các cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên các nhóm zalo (Báo sự cố phần mềm IGate-ESB, AGG-THANH TOÁN TRỰC TUYẾN, AGG-DVC-NVTC-VPĐKD-THUE, AGG-Chứng Thực Điện Tử...) để không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục của người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Qua rà soát theo kiến nghị của cử tri, riêng tại xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, khi thay đổi trụ sở, nơi làm việc, cán bộ kỹ thuật Bộ phận Một cửa xã Lê Trì khai báo kết nối đường truyền nên chưa đáp ứng yêu cầu. Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tri Tôn đã đề nghị Viettel Tri Tôn (đơn vị kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng pha 2 tại xã Lê Trì) hỗ trợ kết nối hệ thống mạng tại Bộ phận Một cửa xã Lê Trì, tiến hành kiểm tra tốc độ mạng được đảm bảo.

## **2. Lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng hạ tầng, đô thị**

*2.1. Cử tri đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện con đường vành đai có chiều dài 03km và khu công nghiệp được quy hoạch xây dựng trên khu đất có diện tích 100ha đã được Chính phủ phê duyệt (đã trên 10 năm chưa triển khai thực hiện) trên địa bàn thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thị trấn có điều kiện thực hiện thu hút đầu tư, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, xứng tầm với chuẩn thị trấn được công nhận.*

**Giải trình:** Tuyến đường vành đai đi qua thị trấn Hội An (song song ĐT942), huyện Chợ Mới đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao cho UBND huyện Chợ Mới làm chủ đầu tư để tổ chức thực hiện. Đồng thời, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới cũng đã có Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 về quyết định chủ trương đầu tư dự án, theo đó, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2026. Hiện tại, Chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục liên quan theo quy định để sớm triển khai công trình.

Đối với nội dung “*xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn thị trấn Hội An*” Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc với UBND huyện Chợ Mới, đề đơn vị này tham mưu UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, làm cơ sở tổ chức thực hiện thực hiện trong thời gian tới.

*2.2. Hiện nay, trên Tỉnh lộ 944 (Quốc lộ 80B) đoạn qua xã Mỹ An, huyện Chợ Mới vừa thi công xong và đưa vào sử dụng thì mặt đường đã hư hỏng nhiều chỗ, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, mặc dù đã được san đắp nhưng cho thấy chất lượng thi công công trình không được tốt, có nguy cơ tiếp tục hư hỏng khi đến mùa mưa và xe có tải trọng lớn di chuyển. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng công trình và có biện pháp xử lý.*

**Giải trình:** Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan đến kiểm tra và tổ chức khắc phục hoàn thành trong Quý IV/2024.

*2.3. Dự án đầu tư xây dựng kè Rạch Cái sắn, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên để khắc phục tình trạng sạt lở đã hoàn thành trên 60% và đưa vào sử dụng, tuy nhiên vẫn còn một đoạn chưa triển khai xây dựng. Cử tri đề nghị nhanh chóng triển khai xây dựng đoạn còn lại của dự án vì rạch Cái Sắn vì có nguy cơ sạt lở rất cao.*

**Giải trình:** Ngày 30/9/2024, UBND thành phố Long Xuyên phối hợp với Đoàn khảo sát của tỉnh gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính. Trong đó, có dự án

đầu tư xây dựng kè Rạch Cái Sắn, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên để khắc phục tình trạng sạt lở đã hoàn thành trên 60% và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn một đoạn chưa triển khai xây dựng. Qua khảo sát, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Văn bản số 2623/SNNPTNT-CCTL ngày 23/10/2024 về báo cáo tình trạng sạt lở đoạn này trình UBND tỉnh xem xét quyết định đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hoặc trình bộ ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư. Hiện chờ đợi nguồn vốn đầu tư được phân bổ sẽ tiếp tục đầu tư đoạn còn lại của dự án.

*2.4. Cử tri đề nghị giải phóng mặt bằng, bố trí nơi để di dời người dân nhằm xây dựng công viên cây xanh, qua đó khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Kênh K2, thị xã Tân Châu.*

**Giải trình:** UBND thị xã Tân Châu đã lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Tân Châu đến năm 2045, trong đó có đề xuất vị trí quy hoạch tuyến dân cư để bố trí các hộ dân đang sinh sống trên tuyến kênh K2, phường Long Sơn có nhu cầu về nhà ở nhằm sắp xếp lại dân cư, chỉnh trang đô thị, đảm bảo môi trường... phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau khi đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Tân Châu đến năm 2045 được duyệt, UBND thị xã Tân Châu sẽ phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Long Sơn, làm cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư triển khai dự án.

*2.5. Cử tri Tân Châu: (1) phản ánh Tỉnh lộ 954 đã được nâng lên thành Quốc lộ 80B nhưng đường đã xuống cấp nghiêm trọng, một số đoạn chưa có hệ thống cống thoát nước. Đề nghị cơ quan chức năng sửa chữa để đảm bảo chất lượng công trình giao thông.*

**Giải trình:** Các tuyến Đường tỉnh ĐT942, ĐT954 và ĐT952 đã được Bộ Giao thông vận tải nâng lên thành Quốc lộ 80B tại Quyết định số 83/QĐ-BGTVT ngày 26/01/2024. Tuy nhiên, theo quy định cần phải thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản về Bộ Tài chính thì Bộ Giao thông vận tải mới bố trí kinh phí để thực hiện công tác bảo trì, nâng cấp cho tuyến Quốc lộ này. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các thủ tục chuyển giao tài sản theo quy định.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian chờ nguồn kinh phí từ Trung ương để thực hiện công tác duy tu, nâng cấp (trong đó có hệ thống thoát nước). Trước mắt, trong kế hoạch bảo trì năm 2025 Sở Giao thông vận tải sẽ báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện sửa chữa và làm mới một số đoạn đường bị ngập úng nặng, gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến.

*Cử tri Tân Châu: (2) Đề nghị bố trí thêm cụm, tuyến dân cư để bố trí tái định cư cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, sống trong những căn nhà tạm bợ.*

**Giải trình:** Chính phủ đã ban hành các quyết định liên quan đến chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ. Tuy nhiên, việc triển khai theo hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyên giao) bị dừng theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020. Do đó, Sở Xây

dựng đã kiến nghị về việc dừng xây dựng và ban hành Quy định ưu đãi đầu tư xây dựng cụm, tuyển dân cư để mời gọi đầu tư xây dựng cụm, tuyển dân cư trên địa bàn tỉnh tại Tờ trình số 3636/TTr-SXD ngày 26/10/2020 và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản 5494/VPUBND-KTN ngày 03/11/2020; theo đó, UBND tỉnh giao: (i) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn để đầu tư xây dựng cụm, tuyển dân cư trên địa bàn tỉnh. (ii) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh trong việc tranh thủ nguồn vốn từ Chương trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện lồng ghép xây dựng các cụm, tuyển dân cư trên địa bàn tỉnh.

Do đó, để đảm bảo tính khả thi, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố cần nghiên cứu thực hiện các nội dung sau: (1) Rà soát vị trí, địa điểm xây dựng để đảm bảo kết nối hạ tầng và các điều kiện sống của người dân để lên phương án cho phù hợp; (2) Cần lấy ý kiến đồng thuận của các hộ dân và cam kết sẽ vào ở khi cụm, tuyển hoàn thành; (3) Lập danh sách các hộ thụ hưởng chính sách thuộc đối tượng của Chương trình để phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí triển khai xây dựng cụm dân cư trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

*2.6. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng chỉnh trang phum, sóc nhằm đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường và xem xét đầu tư cụm tuyển dân cư nhằm di dời người dân trong phum, sóc Trung An, huyện Tri Tôn nhằm giúp người dân có nơi ở thoáng mát, rộng rãi.*

**Giải trình:** Trong thời gian qua chính quyền các cấp luôn quan tâm đầu tư bằng các nguồn vốn như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn ngân sách huyện đã đầu tư nâng cấp chỉnh trang phum sóc trên địa bàn xã Lê Trì nói chung và ấp Trung An nói riêng như một số tuyến đường chính của xã (đường ĐH.81 Ba Chúc- Sóc Túc), các tuyến đường trong phum sóc ấp Trung An được nâng cấp, duy tu, sửa chữa đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Xây dựng, nạo vét hệ thống thoát nước; cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đảm bảo cảnh quan môi trường,... hỗ trợ xây dựng nhà ở, đất ở cho hộ nghèo (thuộc hộ dân tộc thiểu số), hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 nhằm phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt người dân từng bước được nâng lên.

Về đầu tư cụm tuyển dân cư, giao UBND huyện Tri Tôn khảo sát, đồng thời tiếp tục thực hiện duy tu, sửa chữa các công trình giao thông, nạo vét hệ thống thoát nước, nâng cấp cải tạo hệ thống điện chiếu sáng,... thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt; tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, xây dựng công trình đúng theo quy hoạch. Tiếp tục vận động xã hội

hóa và các nguồn lực để thực hiện việc chỉnh trang phum sóc, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

*2.7. Trên Quốc lộ N1 còn đoạn đường có chiều dài khoảng trên 100m thuộc địa bàn ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn đã xuống cấp rất nghiêm trọng, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và sớm khắc phục.*

**Giải trình:** Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và có giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

*2.8. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, sớm đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 959 và Tỉnh lộ 955B nối liền với Quốc lộ N1 để đồng bộ hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.*

**Giải trình:** Ngày 15/11/2023 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến 2050 tại Quyết định 1369/QĐ-TTg. Theo đó, trong giai đoạn đến năm 2030 sẽ thực hiện các tuyến đường tỉnh ĐT959 và ĐT955B để nối liền với Quốc lộ N1 và đồng bộ hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và các địa phương có dự án đi qua. Hiện tại, các cơ quan có chức năng đang thực hiện các thủ tục, để cân đối nguồn kinh phí đầu tư công trong giai đoạn 2026 – 2030, làm cơ sở tổ chức thực hiện.

*2.9. Cử tri đề nghị xem xét đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh ĐT950 và đoạn kết nối với Quốc lộ 110 thuộc tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia nhằm đấu nối Cửa khẩu Vĩnh Xương qua Cầu Phú Hữu - Quốc Thái đến cửa khẩu Khánh Bình.*

**Giải trình:** Ngày 15/11/2023 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến 2050 tại Quyết định 1369/QĐ-TTg. Theo đó, trong giai đoạn đến năm 2030 sẽ thực hiện các tuyến đường tỉnh ĐT950 để góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khu vực biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và các địa phương có dự án đi qua. Hiện tại, các cơ quan có chức năng đang thực hiện các thủ tục, để cân đối nguồn kinh phí đầu tư công trong giai đoạn 2026 – 2030, làm cơ sở tổ chức thực hiện.

*2.10. Đối với thành phố Long Xuyên đề nghị chính quyền quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, bền vững đảm bảo hiệu quả về thời gian sử dụng, cũng như quan tâm đầu tư công viên, khu vực vui chơi giải trí cho người dân trên địa bàn thành phố cũng như khu vực lân cận. Quan tâm đầu tư hiệu quả Công viên Mỹ Thới đến nay đã xuống cấp để người dân có nơi tham quan, vui chơi cuối tuần. Quan tâm trồng thêm cây xanh trên địa bàn thành phố, quản lý chặt chẽ việc trồng cây, bảo dưỡng, tỉa nhánh, đốn hạ cây.*

**Giải trình:** Vừa qua, thành phố Long Xuyên đã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh đầu tư một số tuyến đường chính trong nội ô thành phố như: đường Nguyễn Hoàng; nâng cấp đường Ung Văn Khiêm, Đường Lê Trọng Tấn (vành

đai trong); đường tránh thành phố Long Xuyên nối Quốc lộ 91, đặc biệt là nâng cấp 168 tuyến đường nội ô thành phố. Nhưng đến nay, vẫn còn một số tuyến đường chưa được đầu tư như: Đường Hà Hoàng Hồ (đoạn từ đèn bốn ngọn đến đường Nguyễn Hoàng); đường Nguyễn Thái Học phía trước khu hành chính thành phố; đường Phạm Cự Lượng đoạn Trần Hưng Đạo đến bến xe Long Xuyên; đường Nguyễn Văn Linh đoạn Ung Văn Khiêm đến Lê Trọng Tấn. Do nguồn lực của tỉnh và thành phố chưa cân đối được để đầu tư cho đồng bộ, Long Xuyên sẽ tiếp tục kiến nghị, đề xuất bố trí vốn để đầu tư cho đồng bộ.

Đối với Công viên Mỹ Thới, ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, UBND thành phố Long Xuyên sẽ cân đối ngân sách để đầu tư nâng cấp các thiết bị trò chơi nhằm đảm bảo an toàn, phục vụ người dân có nơi tham quan, vui chơi cuối tuần.

Đối với việc trồng thêm cây xanh trên địa bàn thành phố, quản lý chặt chẽ việc trồng cây, bảo dưỡng, tỉa nhánh, đốn hạ cây: Thành phố Long Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 17/8/2023 về việc phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025 với mục đích từng bước chỉnh trang đô thị, tạo không gian xanh, sạch, đẹp thân thiện với môi trường và thực hiện xã hội hóa trồng cây xanh mỗi năm 02 tuyến đường từ năm 2023 đến năm 2025. Việc chăm sóc, bảo dưỡng, tỉa nhánh, đốn hạ được thực hiện theo kế hoạch định kỳ và đột xuất; đồng thời, triển khai tăng cường bảo đảm an toàn trong quản lý cây xanh đô thị. Mặt khác, một số người dân tự ý chặt, đốn hạ cây xanh, làm chết cây, xây kín quanh các hố trồng cây đã gián tiếp làm chết cây, không thống nhất việc trồng cây trên vỉa hè (cho rằng làm cản trở mặt tiền mua bán, dễ bị kẻ gian leo lên cây vào nhà) cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc quản lý chặt chẽ việc trồng cây xanh của thành phố. Thời gian tới sẽ tăng cường công tác tuần tra, giám sát việc người dân xâm hại, phá hoại cây xanh trên địa bàn thành phố.

*2.11. Cử tri phản ánh khu vực xung quanh bờ hồ Nguyễn Du, thành phố Long Xuyên có hiện tượng sụp lún, rạn nứt nhiều nơi, dẫn đến nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, khu vực bờ hồ thường xuyên xuất hiện trẻ em đi xuống các bậc thang bờ hồ để câu cá, đùa giỡn dẫn đến nguy cơ đuối nước rất cao. Bên cạnh đó, việc một số hộ dân kinh doanh nước giải khát tại khu vực vỉa hè bờ hồ có hành vi lấn chiếm không gian công cộng, nơi đi lại của người dân và có thái độ đe dọa người dân đến gần khu vực buôn bán của họ, gây phiền hà và bức xúc cho người dân. Cử tri đề nghị kiểm tra, khắc phục các điểm có nguy cơ mất an toàn của bờ hồ; ngăn chặn trẻ em xuống hồ nhằm đảm bảo an toàn và chấn chỉnh, xử lý các hộ kinh doanh lấn chiếm không gian bờ hồ nhằm đảm bảo trật tự đô thị, văn minh đô thị.*

**Giải trình:** Ghi nhận ý kiến cử tri, UBND thành phố Long Xuyên sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng trẻ em đi xuống các bậc thang bờ hồ để câu cá, đùa giỡn. Đồng thời, tuần tra và xử lý tình trạng một số hộ dân kinh doanh nước giải khát tại khu vực vỉa hè bờ hồ có hành vi lấn chiếm không gian công cộng, nơi đi lại của người dân và có thái độ đe dọa người dân đến gần

khu vực buôn bán của họ, gây phiền hà và bức xúc cho người dân, nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan, lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn.

*2.12. Dự án khu nhà ở xã hội Golden City An Giang đến nay vẫn chưa bàn giao nhà ở như đã cam kết, tiến độ xây dựng chậm, đồng thời, người mua đã nhiều lần liên hệ với chủ đầu tư nhưng không được tiếp nhận để phản hồi hoặc hứa hẹn nhiều lần trong khi phải đóng tiền đã vay ngân hàng hàng tháng để mua nhà. Cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người đã đăng ký mua và trả tiền vì vụ việc đã kéo dài.*

**Giải trình:** Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2030 tỉnh An Giang hoàn thành 6.300 căn nhà ở xã hội. Ngày 22/5/2024, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030 (trong đó: giai đoạn đến năm 2025 là 2.500 căn, đến năm 2030 là 3.800 căn).

Dự án Nhà ở xã hội Golden City do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đông Á đầu tư là phần thực hiện nhà ở xã hội từ 20% diện tích đất ở của Dự án nhà ở thương mại Golden City An Giang, dự kiến đầu tư xây dựng 2.580 căn hộ nhà ở xã hội. Đến thời điểm hiện nay, Dự án Nhà ở xã hội Golden City đã khởi công xây dựng 02 tòa chung cư nhà ở xã hội T3, T4 (bố trí 531 căn nhà ở xã hội). Theo kết quả kiểm tra tiến độ thi công ngày 17/10/2024, công trình hiện đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện nội thất; và theo báo cáo số 58/2024/ĐA-KTHT ngày 21/10/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đông Á thì 434 căn hộ nhà ở xã hội đã ký hợp đồng bán sẽ được bàn giao trước ngày 15/01/2025. Khi thực hiện thủ tục xin mở bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai, Công ty cam kết thời gian hoàn thành công trình và bàn giao nhà cho người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội là tháng 12/2024.

Việc chậm hoàn thành và bàn giao 02 tòa chung cư nhà ở xã hội T3, T4 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ hoàn thành Đề án phát triển nhà ở xã hội của tỉnh giai đoạn 2025 và gây bức xúc đến rất nhiều người dân là đối tượng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội. Sở Xây dựng đã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đông Á về tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội Golden City để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ của chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết được duyệt. Yêu cầu Công ty tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với từng người dân hợp đồng mua nhà; tổ chức cho khách hàng tham quan thực tế công trình xây dựng; công khai minh bạch về tiến độ thi công xây dựng công trình và cam kết thời gian bàn giao căn hộ cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc phát triển nhà và nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đang rà soát quy định pháp luật đối với nội dung chậm tiến độ xây dựng nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đông Á, đồng thời tham khảo thêm về phương thức xử lý của các địa phương khác đối với trường hợp tương tự để có hình thức xử lý đúng theo quy định pháp luật. Kết quả xử lý Sở Xây dựng sẽ có báo cáo UBND tỉnh và HĐND tỉnh.

2.13. Từ năm 2023, tại địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú tiến hành thi công hệ thống cống thoát nước hai bên đường dọc tuyến Quốc lộ 91. Tuy nhiên sau khi thi công xong, đơn vị thi công không làm lại mặt bằng vỉa hè, lề đường mà để người dân tự thực hiện, đồng thời phải sử dụng loại gạch đồng bộ theo mẫu đã được chọn. Do đó, chỉ có một số hộ dân bỏ tiền để làm lại sân, một số hộ khác không làm do chi phí cao dẫn đến sau hơn một năm, tại một số đoạn, phần lề xi măng bị bể nứt, hư hỏng, vừa ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan vừa gây nguy cơ mất an toàn cho người dân khi đi qua đây. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm kiểm tra, giải quyết tình trạng trên.

**Giải trình:** Tuyến Quốc lộ 91 do Khu quản lý đường bộ IV – Cục đường bộ Việt Nam quản lý. Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Giao thông vận tải phối với Ban An toàn giao thông, các đơn vị có liên quan và cơ quan quản lý tuyến đến hiện trường kiểm tra và có phương án xử lý trong thời gian sớm nhất.

### 3. Lĩnh vực quốc phòng

Cử tri tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, điều chỉnh mức trợ cấp ngày công lao động và cách tính số ngày được hưởng trợ cấp đối với dân quân tự vệ theo quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, đảm bảo phù hợp với thực tế.

**Giải trình:** Hiện nay, liên quan đến mức trợ cấp ngày công lao động và cách tính số ngày được hưởng trợ cấp đối với dân quân tự vệ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. Ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét, kiến nghị điều chỉnh khi Chính phủ lấy ý kiến sửa đổi Nghị định số 72/2020/NĐ-CP.

### 4. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

4.1. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, xem xét sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ dân sinh sống dọc theo tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (địa bàn các xã An Nông, phường Tịnh Biên, An Phú và Nhơn Hưng) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt, lao động sản xuất.

**Giải trình:** Theo Điều 136 Luật Đất đai 2024 quy định, UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam (sau đây gọi là cá nhân); cộng đồng dân cư. Việc quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại các Điều 137, 138, 139, 140 Luật Đất đai 2024 và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho cá nhân,



cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất được quy định tại Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND thị xã Tịnh Biên chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã An Nông, phường Tịnh Biên, An Phú và Nhơn Hưng hướng dẫn người sử dụng đất nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trên cơ sở đó rà soát, kiểm tra nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của những hộ dân sinh sống dọc theo tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia để xem xét, tham mưu việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật đất đai.

*4.2. Cử tri huyện Châu Thành phản ánh vào mùa mưa, tình trạng nước từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tràn xuống mương nội đồng và chảy ra kênh HT5, bốc mùi và làm nguồn nước chuyển sang màu xanh đục, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân (tuyến này khoảng 20 hộ chưa có nước sạch để sử dụng). Cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và đảm bảo sinh hoạt của người dân.*

**Giải trình:** Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên tại Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành gồm 02 ô chôn lấp hợp vệ sinh do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang vận hành, hiện nay cả 02 ô chôn lấp này đã quá tải, tuy nhiên hàng ngày vẫn tiếp nhận lượng rác phát sinh trên địa bàn TP. Long Xuyên, huyện Châu Thành và huyện Châu Phú khoảng 350 tấn/ngày. Trước thực trạng 02 ô chôn lấp rác có độ cao lớn do quá tải và tình hình thời tiết giông lốc mưa to bất thường nên việc nước mưa từ bãi rò rỉ và mùi hôi phát tán khi mưa giông lớn là khó tránh khỏi, để giải quyết vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang thường phun xịt khử mùi, thực hiện phương án san ủi, san gạt, nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước rỉ rác đảm bảo xử lý nước rỉ rác theo quy định. Công ty đã khắc phục tình hình ngay sau đó bằng nhiều phương án như: tăng cường phun xịt khử mùi, phun thuốc diệt ruồi với tần suất 05 lần/ngày, san ủi, phủ bạt hố chôn lấp, ngăn chặn nước rỉ rác chảy tràn ra bên ngoài,... Đồng thời, để đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của 03 địa phương: thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành và Châu Phú tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần môi trường đô thị An Giang xây dựng phương án vận hành và biện pháp bảo vệ môi trường đối với việc tiếp nhận rác tại 02 ô chôn lấp đến tháng 6 năm 2026. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh đối với phương án vận hành và biện pháp bảo vệ môi trường đối với việc tiếp nhận rác tại 02 ô chôn lấp nêu trên nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của quá trình tiếp nhận rác đến môi trường và đảm bảo sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, để giảm áp lực tiếp nhận rác cho cụm thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành và huyện Châu Phú, hạn chế ô nhiễm môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung triển khai một số giải pháp trong thời gian tới nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, công suất 300 tấn/ngày (Báo cáo số 219/BC-STNMT ngày 26/8/2024 và được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 4698/VPUBND-KTN ngày 10/9/2024). Hiện nay, dự án đã khởi công xây dựng vào ngày 21/6/2024, triển khai hoàn thành hạng mục xây dựng lán trại, văn phòng Ban chỉ huy công trình, đường công vụ, bãi tập kết vật tư,... Đang thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật: san nền, đường giao thông, thoát nước mưa và nước thải; dự kiến ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp dây chuyền thiết bị công nghệ tháng 11 năm 2024; hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành tháng 6 năm 2026. Đồng thời, tỉnh đang thực hiện các thủ tục kêu gọi đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn công suất 1.000 tấn/ngày bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Cụm Long Xuyên thuộc xã Bình Hòa, huyện Châu Thành.

## 5. Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

*5.1. Cử tri đề nghị có chủ trương, biện pháp hữu hiệu nhằm khai thác tiềm năng, thúc đẩy hiệu quả hơn hoạt động của cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và đối với tỉnh An Giang.*

**Giải trình:** Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với quy mô 30.729 ha, trong đó khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương có quy mô khoảng 12.487 ha. Đến nay tại cửa khẩu Vĩnh Xương đã triển khai các đồ án quy hoạch như: Khu Thương mại và vui chơi giải trí khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương mở rộng, quy mô 62 ha; Khu Quản lý, Thương mại và Dịch vụ cửa khẩu Vĩnh Xương, quy mô 21,5ha và Khu vực cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương quy mô 08 ha.

Thời gian qua Ban Quản lý Khu kinh tế luôn quan tâm đến hoạt động xúc tiến thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết giữa tỉnh An Giang với các tổ chức, địa phương trong và ngoài nước, nhất là với hai tỉnh Tà Keo và Kandal của nước bạn Campuchia; tổ chức thành công các hội nghị xúc tiến thương mại, các hội chợ quốc tế tại các cửa khẩu của Tỉnh. Tại các khu chức năng thuộc Khu kinh tế cửa khẩu (Khu Thương mại – Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình, Khu Thương mại Tịnh Biên, Khu Thương mại – Công nghiệp Vĩnh Xương) đến nay thu hút được 18 dự án thuộc các ngành nghề như: Logistics; Nhà máy chế biến nông sản; Bến thủy nội địa; Cửa hàng miễn thuế;...

Bên cạnh đó, dự án đầu tư Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 21/6/2021. Cùng với việc công bố mở cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang

trong năm 2023, là tiền đề để Ban Quản lý Khu kinh tế tập trung quy hoạch, tranh thủ nguồn vốn ngân sách trung ương để đầu tư nâng cấp hạ tầng, nghiên cứu các cơ chế chính sách đầu tư phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới của địa phương.

Hiện nay Ban Quản lý Khu kinh tế đang lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu An Giang đến năm 2045 và xây dựng Đề án Đầu tư Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang theo Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy trong thời gian tới Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục phối hợp với Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường liên kết các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch. Tập trung kêu gọi đầu tư vào các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó có 02 Khu Thương mại và vui chơi giải trí khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương mở rộng và Khu Quản lý, Thương mại và Dịch vụ cửa khẩu Vĩnh Xương. Bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như cung cấp thông tin trực tiếp, cập nhật thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư, danh mục dự án mời gọi đầu tư lên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế để các doanh nghiệp kịp thời cập nhật, tìm hiểu.

*5.2. Đề nghị cơ quan chức năng thực hiện kêu gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết vấn đề việc làm của người lao động của địa phương, góp phần ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.*

**Giải trình:** Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó tổng diện tích đất phát triển công nghiệp đến năm 2030 của tỉnh là 872 ha (bao gồm 6 KCN: (1) KCN Bình Hòa 252 ha, (2) KCN Bình Long 31 ha, (3) KCN Vàm Cống 194 ha, (4) KCN Hội An 100 ha, (5) KCN Xuân Tô 140 ha, (6) KCN Định Thành 155 ha). Trên cơ sở các quy hoạch Khu công nghiệp đã phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế đã trực tiếp làm việc với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động xúc tiến đầu tư theo Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh hàng năm nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tham tán Việt Nam, Văn phòng Đại diện xúc tiến thương mại tại nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam... để thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang; tham gia các Hội nghị xúc tiến đầu tư do các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các khu vực khác thực hiện nhằm gia tăng cơ hội kết nối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư, nhất là các dự án phát triển hạ tầng Khu công nghiệp.

Theo đó trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tiếp xúc mời gọi đầu tư và cung cấp các thông tin cho khoảng 12 nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp như: (1) Công ty cổ phần Hòa Phú (Vĩnh Long); (2) Công Ty Cổ

Phân Dệt May - Đầu Tư - Thương Mại Thành Công (TCG); (3) Tyeng Long Incorporation (Đài Loan); (4) Foshan Yaxin Home Appliances Company Limited (Trung Quốc); (5) Allanasons Private Limited; (6) Công ty TNHH Liên doanh Xúc tiến Đầu tư và Hợp tác Quốc tế FDI; (7) Global Thịnh Phát Company Limited; (8) Công ty TNHH Normsun Advisory Việt Nam; (9) Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam; (10) The Roscongress Foundation; (11) PEB Steel; (12) Shenzhen DSP Equipment CO., LTD. Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tiến hành xây dựng cảm nang đầu tư vào các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu An Giang. Lũy kế đến nay, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh có 47 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực (trong đó 08 dự án 100% vốn nước ngoài và 01 dự án có nhà đầu tư người nước ngoài Hàn Quốc là thành viên) với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 7.469 tỷ đồng, tổng diện tích đất cho thuê 146,12 ha. Tổng doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 3.393 tỷ đồng, nguồn thu cho ngân sách nhà nước lũy kế đến nay ước đạt 95,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 14.000 lao động và dự kiến sau khi các dự án còn lại chính thức vào hoạt động, sản xuất và tất cả các dự án FDI trong Khu công nghiệp đạt 100% công suất đã đăng ký, ước tính sẽ giải quyết cho gần 20.000 lao động. Ngoài ra, lao động làm việc trong các nhà máy FDI được nâng cao trình độ tay nghề, tiếp cận các công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý, trình độ khoa học, công nghệ đủ sức thay thế chuyên gia nước ngoài. Bên cạnh đó tại KCN Vàm Cống do Công ty Cổ phần Tập Đoàn T&T (nhà đầu tư phát triển hạ tầng kết cấu khu công nghiệp) đã được Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 26/01/2024, là tiền đề quan trọng để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư sau khi đưa vào hoạt động, dự kiến tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 8.000 lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2024 tại các khu công nghiệp, khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trên Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế và các trang điện tử khác. Tham gia Hội nghị Giới thiệu tiềm năng đầu tư và quảng bá sản phẩm đặc trưng tỉnh An Giang do UBND tỉnh tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2024; tham dự các hội nghị xúc tiến đầu tư khác trong, và ngoài tỉnh để quảng bá tiềm năng đầu tư của địa phương đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, rút gọn thủ tục hành chính, xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu thông tin theo cơ chế một cửa, minh bạch hóa thông tin để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật.

## **6. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục**

*6.1. Một số trường học đã thông qua Hội phụ huynh học sinh của trường để phát động thu nhiều loại quỹ đóng góp, tạo áp lực chi phí cho cha mẹ học sinh. Cử tri đề nghị không thành lập Hội phụ huynh học sinh trong nhà trường, các*

*khoản thu phải do nhà trường tự phát động và chịu trách nhiệm đối với các nguồn thu ngoài quy định.*

**Giải trình:** Việc thành lập, tổ chức hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh.

Trong Điều lệ, nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định như sau: *"a) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh; b) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học; c) Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác."* (Điều 4 Chương II). Điều lệ cũng chỉ rõ các khoản không được thu, gồm: *"a) Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện; b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường."* (khoản 4 Điều 10 Chương II)

Do vậy thời điểm hiện tại việc cử tri đề nghị "không thành lập Hội phụ huynh học sinh trong nhà trường" là không phù hợp với quy định hiện hành. Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang nhận thấy căn cứ vào Điều lệ, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh là cần thiết, nhất là trong công tác phối hợp với nhà trường giáo dục toàn diện cho học sinh.

Đối với các chi phí không thuộc khoản thu bắt buộc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo<sup>1</sup>. Từng đơn vị tổ chức vận động cá nhân, tổ chức tài trợ trên tinh thần

<sup>1</sup> Thực hiện đúng theo Điều 2. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cụ thể:

1. Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

2. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.

4. Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

5. Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

6. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu. Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục. Qua công tác kiểm tra đầu năm đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn vị thực hiện thu phí không đúng với quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện công tác thanh, kiểm tra thường xuyên và đột xuất; xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn.

*6.2. Đề nghị quan tâm đầu tư, trùng tu di tích lịch sử chùa Giồng Thành nhằm đảm bảo chất lượng và phát huy giá trị, ý nghĩa lịch sử của di tích.*

**Giải trình:** Di tích lịch sử cấp quốc gia Chùa Giồng Thành tọa lạc tại phường Long Sơn thị xã Tân Châu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cách mạng vào năm 1996. Đây cũng là địa điểm thường xuyên tổ chức giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ trong và ngoài địa bàn thị xã Tân châu. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia Chùa Giồng Thành, trong những năm qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tranh thủ từ các nguồn kinh phí từ Trung ương, ngân sách tỉnh, địa phương và nguồn xã hội hóa để thực hiện trùng tu sửa chữa cho di tích cụ thể: Năm 2000: trùng tu tôn tạo, kinh phí: 95.000.000, trong đó vốn chương trình mục tiêu quốc gia: 70 triệu đồng và huy động từ nhân dân: 25 triệu đồng. Năm 2010 - 2012: trùng tu tôn tạo, kinh phí: 1.600.000.000, nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2014: thực hiện việc chống xuống cấp đối với di tích cụ thể là phòng trưng bày. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Bảo tàng tỉnh hỗ trợ 6.930.000 đồng từ nguồn kinh phí nghiệp vụ Bảo tàng năm 2014 tu bổ nhà trưng bày tại Di tích. Năm 2018: thực hiện việc tu bổ di tích, kinh phí: 300 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu phát triển văn hóa. Năm 2019: cải tạo phòng trưng bày, sơn lại cổng và lợp mái tôn nhà khách. Kinh phí: 51.330.000 đồng, trong đó Bảo tàng tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng. Năm 2023: sửa chữa hạng mục nhà ăn thuộc di tích, trong đó Bảo tàng hỗ trợ 80 triệu đồng. Ngày 02 tháng 10 năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận công văn số 1759/UBND-TH của UBND thị xã Tân Châu về việc xin ý kiến xây dựng nhà nghỉ cho tăng tại Di tích lịch sử Chùa Giồng Thành. Ngày 16/10/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn công tác đến khảo sát và làm việc với UBND thị xã Tân Châu, Ban Quản lý Di tích Chùa Giồng Thành và một số đơn vị liên quan. Qua trao đổi thống nhất, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2780/SVHTTDL-QLVH, ngày 29/10/2024 về việc ý kiến xây dựng nhà nghỉ cho tăng ni Di tích lịch sử Chùa Giồng Thành trên cơ sở thống nhất đề xuất của địa phương đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp UBND thị xã Tân Châu hỗ trợ Ban quản lý di tích chùa Giồng thành hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp tham mưu cho UBND

tỉnh xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây mới công trình nhà tầng theo đề nghị của địa phương do di tích Chùa Giồng Thành là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia nên việc trùng tu sửa chữa cần phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong thời gian tới, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp UBND thị xã Tân Châu tiếp tục quan tâm việc hỗ trợ công tác trùng tu, sửa chữa Di tích lịch sử chùa Giồng Thành ngày càng khang trang để phát huy hiệu quả giá trị của di tích lịch sử, là địa điểm tổ chức giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ tại địa phương.

## 7. Lĩnh vực công thương

*Các công trình dự án lưới điện 110kV thuộc dự án trọng điểm của Tổng công ty Điện lực miền Nam nhằm đảm bảo khả năng cung cấp điện phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh An Giang, dự kiến phải hoàn thành đóng điện vận hành trong năm 2024. Do đó, để các công trình điện sớm được triển khai cấp điện kịp thời cho địa phương, đề nghị UBND tỉnh quan tâm những vấn đề sau:*

+ *Hội đồng bồi thường các địa phương (thành phố Long Xuyên, huyện Châu Thành, huyện Châu Phú) chưa trình Phương án bồi thường do chưa có hướng dẫn cụ thể về cơ sở pháp lý theo Quyết định 33/2018/QĐ-UBND hay theo Nghị định số 88/2024/NĐ-CP. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh sớm có công văn hướng dẫn thực hiện để các địa phương có cơ sở phê duyệt Phương án bồi thường của các công trình.*

**Giải trình:** Liên quan đến xử lý các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình điện trên địa bàn tỉnh, ngày 18/9/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3293/STNMT-ĐĐ gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố có dự án hướng dẫn các huyện tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, hiện nay UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh). Do đó, các huyện, thị xã, thành phố có dự án rà soát, đối chiếu các điều khoản chuyển tiếp theo Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ và Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh, khẩn trương lập phương án bồi thường trình phê duyệt. Tiếp theo, ngày 31/10/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3968/STNMT-ĐĐ hướng dẫn xử lý khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình điện trên địa bàn tỉnh gửi các huyện để tổ chức thực hiện.

+ *Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành sớm rà soát phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch xây dựng các công trình điện nằm trong danh mục quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt theo Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.*

**Giải trình:** Liên quan đến các công trình điện này, hiện nay đã được UBND huyện, thị xã, thành phố cập nhật vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030. Kết quả đến nay có 05/11 huyện, thành phố (gồm: Phú Tân, An Phú, Châu Thành, Châu Phú và Châu Đốc) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến trong tháng 11/2024 hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố sẽ được UBND tỉnh phê duyệt đúng tiến độ theo quy định của Luật Đất đai 2024.

+ Trong khi chờ phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình nêu trên, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua kế hoạch sử dụng đất hàng năm để ngành điện có cơ sở thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai, đóng điện kịp thời nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

**Giải trình:** Theo khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai 2024 quy định: “Trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, trong đó có dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất theo quy hoạch, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật này”.

Căn cứ quy định nêu trên thì tiêu chí điều kiện dự án để đăng ký trình thông qua HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất và đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt thì dự án phải có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư. Do đó, sau khi các công trình điện này được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ xem xét đăng ký trình thông qua HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất và đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm cơ sở thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường theo quy định tại khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai 2024 nêu trên.

+ Chỉ đạo các địa phương, sở, ban ngành tháo gỡ khó khăn và giải quyết các kiến nghị của từng công trình, từng địa phương cụ thể nêu trên.

**Giải trình:** Đối với nội dung này trước đây UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Điện lực An Giang để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, trên cơ sở thống nhất với các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3293/STNMT-ĐĐ ngày 18/9/2024 và Công văn số 3968/STNMT-ĐĐ ngày 31/10/2024 hướng dẫn, đôn đốc các huyện khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình điện trên địa bàn tỉnh.

## 8. Lĩnh vực chính sách xã hội

8.1. Cử tri tiếp tục phản ánh việc xét khen thưởng để tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc cho 03 cá nhân trên địa bàn thị xã Tịnh Biên mặc dù đã thực hiện hồ sơ từ năm 2015 đến nay nhưng vẫn chưa có kết quả. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp, rà soát, giải quyết dứt điểm, cụ thể gồm các cá nhân sau:



- Ông Lê Minh Trọng, sinh năm 1949, quê quán: Đức Bông, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, nhập ngũ tháng 01/1968, cấp bậc Đại tá, chức vụ là Chủ nhiệm Chính trị sư đoàn, Phòng Chính trị Sư đoàn 330, Quân khu 9. Hiện ngụ tại tổ 2, khóm 1, phường Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. (đã nghỉ hưu).

- Ông Huỳnh Văn Ngô, sinh năm 1942, nhập ngũ 1962, cấp bậc Đại tá, chức vụ là Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 330, Quân khu 9. Hiện ngụ tại tổ 2, khóm 1, phường Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. (đã nghỉ hưu).

- Ông Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1953, nhập ngũ tháng 08/1971, cấp bậc Thượng tá, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang. Hiện ngụ tại tổ 4, khóm 1, phường Chi Lăng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. (đã nghỉ hưu).

**Giải trình:** Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 64 Thông tư số 151/2018/TT-BQP ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định: “Điều 64. Quy định chung về thủ tục, hồ sơ

1. Cấp nào quản lý về tổ chức, quản lý quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

2. Cá nhân đã nghỉ hưu đã chuyển hồ sơ về địa phương quản lý, việc xem xét, lập hồ sơ khen thưởng do cơ quan quân sự địa phương từ cấp xã trở lên thực hiện, trình cấp trên trực tiếp theo hệ thống tổ chức đơn vị trong Quân đội. Đối với cá nhân đã nghỉ hưu (hoặc hy sinh, tử trận) khi xét khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, hồ sơ đề nghị khen thưởng do cơ quan, đơn vị quản lý cá nhân trước khi nghỉ hưu (hoặc hy sinh, tử trận) xem xét, trình cấp trên trực tiếp theo hệ thống tổ chức đơn vị trong Quân đội.”

Căn cứ điểm a và điểm b khoản 3 Điều 70 Thông tư số 151/2018/TT-BQP, quy định: “3. Tuyển trình khen thưởng

a) Những cán bộ hiện đang công tác đến tuổi nghỉ hưu thì đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ xem xét, lập hồ sơ trình cấp trên theo hệ thống tổ chức trong Quân đội.

b) Những cán bộ nghỉ hưu (hoặc hy sinh, tử trận) đã chuyển hồ sơ về địa phương quản lý, việc xem xét, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng do cơ quan quân sự địa phương từ cấp xã trở lên xem xét, trình cấp trên trực tiếp theo hệ thống tổ chức trong Quân đội”.

Căn cứ quy định nêu trên, việc khen thưởng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” đối với 03 trường hợp theo cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền xem xét khen thưởng theo hệ thống tổ chức trong Quân đội (Sư đoàn 330, Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang).

8.2. Đề nghị có biện pháp để hỗ trợ nhà ở đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là công chức trẻ trên địa bàn tỉnh có thu nhập thấp, công tác xa nhà nhưng chưa có điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội do giá mua cao, việc vay vốn từ ngân

*hàng còn phức tạp về thủ tục, tỷ lệ được vay, lãi suất, chi phí bảo hiểm kèm theo. Trường hợp chưa tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc về tỷ lệ hỗ trợ, cho vay mua nhà ở xã hội, kiến nghị tỉnh xem xét tạo quỹ đất xây dựng nhà ở công vụ/nhà ở tập thể cho cán bộ, công chức làm việc ở xa nhà hoặc chưa có điều kiện mua nhà, nhằm giúp cán bộ, công chức có chỗ ở ổn định, an tâm công tác.*

**Giải trình:** Ghi nhận ý kiến cử tri, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cơ quan có liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

### **9. Lĩnh vực nội vụ**

*Đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết nhằm hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ này yên tâm công tác, cống hiến và đảm bảo công bằng với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.*  
**Sở Nội vụ giải trình.**

**Giải trình:** Thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về chức danh, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm và người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020), đang hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2024. Qua kết quả tổng hợp góp ý của các cơ quan, đơn vị, có nhiều ý kiến đề nghị hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm và người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ điểm k khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, quy định: “Điều 2. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện... k) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố...” Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. Như vậy, đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở các khóm, ấp đến thời điểm hiện tại và người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm theo quy định của pháp luật chưa phải là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề này, Sở Nội vụ xin tiếp thu, nghiên cứu và làm việc với Sở Tài chính xem xét tùy theo khả năng cân đối ngân sách của địa phương, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên; đồng thời kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người trực tiếp tham gia hoạt động tại ấp, khóm. Theo dự thảo nghị quyết, tổng dự toán kinh phí để mua bảo hiểm y tế cho đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm và người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm tham gia bảo hiểm y tế Hộ gia đình với mức đóng

bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó ngân sách hỗ trợ đóng 3% và người lao động đóng 1,5%.

*9 chức danh x 879 áp, nhóm x mức tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình*

Tổng số tiền: 9 chức danh x 879 x 1.263.600đ = 9.996.339.600 (theo tỉ lệ đó, ngân sách đóng: 6.664.226.400; người lao động đóng 3.332.113.200).

## **10. Lĩnh vực an ninh - trật tự**

*10.1. Tình hình an ninh trật tự đang có chiều hướng gia tăng, đáng quan tâm nhất là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí tham gia gây rối công cộng, đánh nhau, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, tụ tập gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật, từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp.*

**Giải trình:** Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT - TTATGT trên địa bàn, điển hình như: Kế hoạch về tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, TTATGT vào ban đêm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Kế hoạch phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang; Công văn về tăng cường công tác điều tra, xử lý các băng, nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau gây mất ANTT; Công văn về việc tăng cường phòng ngừa, điều tra, xử lý các đối tượng cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản..., qua đó, đã góp phần đảm bảo tình hình ANTT –TTATGT trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối ANTT - TTATGT vẫn còn xảy ra; lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 25 vụ, liên quan 85 đối tượng là thanh, thiếu niên tụ tập gây mất ANTT – TTATGT; sau khi tiến hành điều tra đã ra quyết định khởi tố 25 vụ, 85 bị can về các tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, kịp thời phát hiện, xử lý 02 nhóm, liên quan 24 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép<sup>2</sup>; tạm giữ 12 phương tiện, khởi tố 03 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, ra quyết định xử phạt VPHC 08 trường hợp với số tiền trên 15 triệu đồng; các trường hợp còn lại đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Thời gian tới, để đảm bảo tình hình ANTT - TTATGT trên địa, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung công tác trọng tâm sau: (1) Phối hợp với ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành pháp luật và tích cực tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thanh, thiếu niên; (2) Làm tốt

<sup>2</sup> **Vụ thứ nhất:** Xảy ra lúc 23 giờ 30 phút, ngày 04/02/2024 tại Km 87, Quốc lộ 91, thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Phát hiện nhiều thanh thiếu niên tụ tập, chặn dừng các phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ 91 để điều khiển xe chạy tốc độ cao, nẹt pô, rú ga liên tục. **Vụ thứ hai:** Xảy ra lúc 03 giờ 10 phút, ngày 09/02/2024 tại Km 79, Quốc lộ 91, thuộc xã An Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Phát hiện xe mô tô 67C1 – 390.39 do một thanh niên điều khiển, đang đẩy một xe mô tô khác đi với tốc độ cao theo hướng Long Xuyên – Châu Đốc. Qua kiểm tra đối tượng khai nhận là xe mô tô được đẩy là xe dung để đua xe và đang tập trung để tổ chức đua xe ở khu vực Nhà thờ Năng Gù (xã An Hoà, huyện Châu Thành) và khai thêm có nhiều nhóm thanh, thiếu niên đang tập trung rải rác gần khu vực định tổ chức đua xe.

công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các đối tượng thanh, thiếu niên trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn tụ tập sử dụng hung khí để đánh nhau gây mất ANTT, qua đó xác định rõ đối tượng cầm đầu, số lượng đối tượng tham gia, địa bàn hoạt động, mối quan hệ với các đối tượng trong và ngoài địa bàn để có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả; (3) Tăng cường công tác TTKS và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT liên quan đến đối tượng thanh, thiếu niên nhất là nhóm hành vi: chạy quá tốc độ quy định, vượt ẩu, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông và các hành vi nguy hiểm khác.

*Thực hiện chủ trương tăng cường cơ sở, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy được bố trí 06 biên chế gồm 03 lãnh đạo, 03 công an viên, nhưng với khối lượng giải quyết công việc ngày càng một nhiều như hiện nay không thể giải quyết các vụ, việc kịp thời và nhanh chóng. Cử tri đề nghị trong thời gian tới, cần tăng thêm biên chế cho lực lượng Công an xã chính quy các xã, thị trấn nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh trật tự trong tình hình mới.*

**Giải trình:** Hiện nay, tình hình biên chế của lực lượng Công an tỉnh An Giang còn thiếu so với yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, công tác, nhất là đối với Công an cấp xã. Mặt khác, khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao cho lực lượng Công an cơ sở ngày càng nhiều, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác này phải có tính chuyên môn, nghiệp vụ cao. Tuy nhiên, về “mặt bằng chung”, trình độ năng lực của cán bộ, chiến sỹ, lãnh đạo, chỉ huy Công tác tại Công an các xã, thị trấn còn chưa đồng đều, cá biệt có một số cán bộ chậm đổi mới về tư duy, phương pháp làm việc, năng lực công tác nên chưa phát huy tối đa hiệu quả, vai trò, trách nhiệm được giao; một số cán bộ, chiến sỹ công tác ở cơ sở có biểu hiện quan liêu, xa dân, vi phạm quy trình, quy chế làm việc, điều đó phần nào đã làm ảnh hưởng đến uy tín, “hình ảnh” của lực lượng Công an trong lòng quần chúng nhân dân. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 30/10/2024, Công an tỉnh An Giang hiện có 26 đơn vị nghiệp vụ cấp phòng, 11 đơn vị Công an cấp huyện và 156 đơn vị Công an cấp xã (gồm: 28 phường, 18 thị trấn và 110 xã)<sup>3</sup>. Tại Công an 156 xã, phường, thị trấn hiện có 1.299 cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác, chiếm tỷ lệ 30,05% trên tổng biên chế Công an toàn tỉnh<sup>4</sup>. Riêng đối với 128 Công an các xã, thị trấn (không tính 28 đơn vị Công an phường), Công an tỉnh đã bố trí 861 cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác; trong đó, có 22/110 Công an xã đã bố trí đủ 08 cán bộ, chiến sỹ; 05/18 Công an thị trấn đã bố trí đủ 10 cán bộ, chiến sỹ; 88 Công an xã và 13 Công an thị trấn đã bố trí từ 06 đến 07 cán bộ, chiến sỹ; trung bình, mỗi Công an xã, thị trấn đã bố trí được 6,73 cán bộ, chiến sỹ. Hiện nay, còn thiếu 158 cán bộ, chiến sỹ để bảo đảm mỗi Công an xã, thị trấn có từ 08 biên chế trở lên theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của

<sup>3</sup> Số liệu thống kê tính đến hết ngày 30/10/2024.

<sup>4</sup> Biên chế của Công an cấp huyện chiếm tỉ lệ 32,82%, và cấp phòng 37,13%.

Đảng ủy Công an Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, để đảm bảo việc bố trí cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác tại Công an các xã, thị trấn đủ về số lượng và chất lượng, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ nghiên cứu, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương có liên quan, triển khai thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm sau: (1) Tiếp tục tập trung cụ thể hóa, triển khai, thực hiện hiệu quả, đầy đủ các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc sắp xếp, xây dựng bộ máy Công an các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ưu tiên, quan tâm đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an, tăng cường về cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ở Công an các cấp đủ phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2025, quyết tâm đảm bảo thực hiện việc kiện toàn, bổ sung đủ nhân sự lãnh đạo, chỉ huy Công an các xã, thị trấn gắn với tăng cường, bố trí, bảo đảm bổ sung và duy trì từ 08 cán bộ, chiến sỹ trở lên công tác tại Công an các xã, thị trấn; từ nay đến quý I/2025, dự nguồn và ưu tiên sắp xếp, bố trí 200 cán bộ, chiến sỹ, tốt nghiệp từ các trường, học viện trong Công an nhân dân về công tác tại Công an các xã, thị trấn; (2) Thường xuyên tập trung rà soát, đánh giá tổng thể tình hình, năng lực đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Công an các đơn vị nghiệp vụ cấp phòng và tương đương, Công an cấp huyện theo đúng khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an để tiếp tục tăng cường, bổ sung biên chế cho lực lượng Công an cấp xã; (3) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an cấp huyện tích cực, chủ động hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng Công an cấp xã trong việc thực hiện công tác chuyên môn, bảo đảm nâng cao dần chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Công an cấp xã, trọng tâm là hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở, công tác tiếp nhận tin báo tố giác, điều tra, xử lý tội phạm; (4) Tiếp tục kiến nghị Bộ Công an quan tâm tăng cường, bổ sung, điều động cán bộ từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và tại Công an các tỉnh (đã vượt biên chế so với ấn định) về công tác tại Công an tỉnh An Giang; xin chủ trương, thực hiện việc điều chỉnh theo hướng tăng dần chỉ tiêu tuyển đầu vào của Công an tỉnh, nhất là trường hợp chuyển chuyên nghiệp cho hạ sỹ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân và tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, dự nguồn cán bộ tiếp tục tăng cường về Công an cấp cơ sở.

*10.2. Theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang thì mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cụ thể: Hỗ trợ hàng tháng: Tổ trưởng 2.700.000 đồng; Tổ phó 2.340.000 đồng; Tổ viên 1.980.000 đồng. Cử tri cho rằng mức trợ cấp như vậy so với mặt bằng chung là còn thấp và đề nghị tăng mức hỗ trợ, bồi dưỡng để*

*lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở an tâm công tác, góp phần đảm bảo tốt việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh - trật tự tại địa phương.*

**Giải trình:** Căn cứ Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND):

Tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết quy định: *Mức hỗ trợ hằng tháng của Tổ trưởng: 2.700.000 đồng Tổ phó: 2.340.000 đồng và Tổ viên: 1.980.000 đồng”;*

Tại khoản 3 Điều 3 của Nghị quyết quy định: *Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau (tính bằng 01 ngày), ngày nghỉ, ngày lễ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động thì được hưởng mức tiền bồi dưỡng 50.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 10 ngày/người/tháng”.*

Trước khi Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND được ban hành, các lực lượng đang hưởng mức phụ cấp như sau:

Lực lượng Bảo vệ dân phố: Được hưởng chế độ phụ cấp theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố, cụ thể: Trưởng ban 1,0 (1.800.000 đồng/tháng); Phó ban: 0,8 (1.440.000 đồng/tháng); Tổ trưởng, Tổ phó: 0,6 (1.080.000 đồng/tháng); Tổ viên: 0,5 (900.000 đồng/tháng).

Lực lượng Dân phòng: Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-ĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

Đội trưởng: 20% lương tối thiểu vùng/người/tháng (thành phố Long Xuyên, Châu Đốc - Vùng II: 832.000 đồng; thị xã Tân Châu, huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú - Vùng III: 728.000 đồng; các huyện, thị xã còn lại - Vùng IV: 650.000đồng);

Đội phó: 15% lương tối thiểu vùng/người/tháng (thành phố Long Xuyên, Châu Đốc - Vùng II: 624.000 đồng; thị xã Tân Châu, huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú - Vùng III: 546.000 đồng; các huyện, thị xã còn lại - Vùng IV: 487.500 đồng);

Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng: Được hưởng chế độ theo Nghị quyết 36/2022/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. Cụ thể: 1,5 x 1.800.000 đồng = 2.700.000 đồng.

Như vậy, mức hỗ trợ, bồi dưỡng theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND đã tăng so với mức hỗ trợ, bồi dưỡng trước khi ban hành Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Ngoài ra, mức hỗ trợ, bồi dưỡng của tỉnh An Giang hiện đang cao hơn so với một số tỉnh lân cận như sau: Kiên Giang cao nhất là 1.800.000 đồng, Đồng Tháp cao nhất là 2.200.000 đồng, Hậu Giang cao nhất là 1.500.000 đồng và Vĩnh Long cao nhất là 1.400.000 đồng.

Từ các cơ sở trên, mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang theo Nghị quyết 09/2024/NQ-HĐND là phù hợp với tình hình chung và trên cơ sở tương đồng với các địa phương lân cận có cùng điều kiện kinh tế - xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh./.

***Nơi nhận:***

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT và PCT, UBND tỉnh (để b/c);
- Sở, ban ngành tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: Lãnh đạo VP, các phòng trực thuộc VP;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Phước**